

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย แต่คาดเคลื่อนไหวกรอบแคบ รอผลกนง.พรุ่งนี้

*บาท/ดอลลาร์ ช่วงต้นภาคเช้า เปิดตลาดแข็งค่าเล็กน้อย จากปิดตลาดวานนี้ โดยเคลื่อนไหวตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาค แต่คาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 32.30/40 เพื่อรอฟังผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)

ในวันพรุ่งนี้ หลังนักลงทุนยังไม่ชัดเจนว่าจะลดดอกเบี้ยหรือไม่

* Yen ทรงตัวในกรอบแคบในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนรอดูการประชุมนโยบายครั้งล่าสุดจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ในวันนี้ ตลาดคาดว่า บีโอเจจะคงนโยบายในการประชุมวันนี้

* ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)ของญี่ปุ่น ยังคงมีแนวโน้มจะบรรลุเป้าหมาย 2% ของบีโอเจ แต่นักลงทุนบางคนก็ไม่ได้ตัดโอกาสที่บีโอเจจะประกาศมติที่ไม่คาดคิด ก่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)จาก 5% เป็น 8% ในเดือนหน้า

* นอกจากนี้ ข้อมูลเมื่อวาน ดอกเบี้ยว่า การฟื้นตัวยังคงเปราะบาง โดยญี่ปุ่นมี ยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัด สูงเป็นประวัติการณ์ ในเดือน ม.ค. และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 4 ถูกทบทวนปรับลดลง

* บีโอเจจะประกาศมติการประชุมหลังเวลา 10.00 น. ตามเวลาไทยในวันนี้

ขณะที่นายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจจะจัดการแถลงข่าวหลังการประชุม

* ดอลลาร์แทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบสกุลเงินสำคัญในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า การขยายตัวของการจ้างงานในสหรัฐจะเพิ่มขึ้น หลังการเผยแพร่ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ความตึงเครียดเกี่ยวกับยูเครนยังคงดำเนินต่อไป

* ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ ดอลลาร์แคนาดา ร่วงลงราว 0.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงการซื้อขายที่ตลาดยุโรปวันจันทร์ ในขณะที่การดึงลงของยอดส่งออกของจีน ดอกเบี้ยความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนอาจอ่อนแอลง

* อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. วันนี้ อยู่ที่ 32.405 บาท

*09.38 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.33/34 จาก 32.37/40 เมื่อวานนี้
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.33/34 จาก 32.35/42 เมื่อวานนี้
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.38/40 จาก 103.25 ในนิวยอร์กเมื่อวานนี้
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3870/72 จาก 1.3872 ในนิวยอร์กเมื่อวานนี้

"เงินบาทเปิดตลาดที่ 32.33/35 แข็งค่าเล็กน้อย แต่วันนี้ คงไม่ขยับมาก
น่าจะอยู่ในกรอบแคบๆ 32.30/40 เพื่อรอฟัง กนง. พรุ่งนี้ เพราะตลาดยังไม่ฟื้น
ไปว่าจะออกด้านไหน เพราะคราวนี้สามารถจะออกได้ทั้ง 2 ทาง(คงอัตราดอกเบี้ยหรือ
ลดดอกเบี้ย)" ตีลเลอร์ กล่าว

ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ โดยรอยเตอร์ บ่งชี้ว่า กนง.จะลดอัตรา
ดอกเบี้ย ลง 0.25% สู่ระดับ 2.00% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนต.ค.53 ในการ
ประชุมวันพรุ่งนี้ เพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายต่อเนื่อง
กนง.จะแถลงผลการประชุมในเวลา 14.30 น. ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ 11
จาก 19 ราย ที่ตอบผลสำรวจ คาดว่ากนง.จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% โดยมี 8 ราย
คาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ย

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้